

รายชื่อครูผู้สอนที่ส่งวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมการและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แผนวิชาการบัญชี

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นางแพรวพรรณ กิตติภูติกุล	การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ชุดแบบฝึกของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่๑	
๒	นายวัฒนา พงษ์ชนะ	ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน	
๓	นางจิตรา จิตติวัฒนา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่๑ สาขาการบัญชี	
๔	นางจิราภรณ์ งามชื่น	รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุงวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า รหัสวิชา ๒๐๒๐๑-๒๐๐๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๒/๑ แผนวิชาการบัญชี	
๕	นางสาวแวววิมณฑ์ ไสยแสง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ แผนวิชาการบัญชี รายวิชาระบบบัญชี	
๖	นางสาวอรวรรณ ชูยชะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ด้วยแบบฝึกก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณบ.๒๑ แผนวิชาการบัญชี ๑/๒๕๖๔	
๗	นางสาวอังคณากร พลพา	การปรับปรุงทางบัญชี รายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่๑ สบช.๑๓ แผนวิชาการบัญชี	

แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายลือเดช บุญโยดม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.ปีที่๑ แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา โปรแกรมมัลติมีเดีย โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.๒	
๒	นายผดุงศักดิ์ บุญยีน	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของนักเรียน ปวช.๒ แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
๓	นางสาวขวัญเรือน นันทะแสง	การพัฒนาทักษะการอ่าน เมนูเครื่องมือภาษาอังกฤษ บนเมนู Internet Explorer วิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒	
๔	นายกิตติศักดิ์ แสงสุข	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ(Excel) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ กลุ่ม พณค.๑๒ แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสตึก	
๕	นางสาวจารุมาศ ยะบุญมี	การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่สนใจเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อองานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๒ ห้อง ชช.๒๑ สาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสตึก	

แผนวิชาสามัญสัมพันธ์

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นางวาสนา นวลศรี	รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.	
๒	นางวิไลวรรณ เวศสุวรรณ	การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนวิชาการบัญชี(พณบ.๑/๒) ประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	
๓	นางสาวณิชา แสงรัตนวงศ์	การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่๑ สาขาการบัญชี กลุ่ม สบช.๑๒	
๔	นางกัลยา บุญทันแสน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการปรับพฤติกรรมกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	
๕	นางสาวชพรรณ สัจจน้อย	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง ชช.๒๑	
๖	นายณัฐพงษ์ จันทร์รุ่ง	ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า	
๗	นายสุริยะ นันทสุมาลย์		
๘	นางสาวพิชญา พรหมเอาะ	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง พณค.๑๑ วิทยาลัยการอาชีพสตึก	

แผนวิชาสามัญสัมพันธ์

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๙	นางสาวเพชรไพลิน มานา	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Jigsaw) รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาบัญชี ห้อง พณบ.๒/๑	
๑๐	นางสาวสิริยากร สุภาพล	ผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติที่มีต่อผลการเรียนวิชาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นักเรียนชั้นระดับประกาศนียบัตร แผนกวิชาช่างยนต์ ห้อง ชย.๑/๔	
๑๑	นางสาวพร ชัยถาวร	ปัญหาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับ ปวช.๑ แผนกการโรงแรม	

แผนวิชาช่างยนต์

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายอนุชา ชื่นจิตรชม	การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑กลุ่ม สทย.๑๑	
๒	นายวัชรพงษ์ เวชสุวรรณ	การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ IT ในการจัดการเรียนการสอนวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์	
๓	นายจำรัส พิมพาชาติ	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่๑ รายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์	
๔	นายเชษฐา ตากกะโทก	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานจักรยานยนต์โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และนวัตกรรม	
๕	นายเอกราช ประทัด	พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในการถอดประกอบเครื่องยนต์ รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๕ วิทยาลัยการอาชีพสตึก	
๖	นายชวลิต ผลยลาภ	การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในรายวิชาเครื่องยนต์เล็ก	
๗	นายพงศกร ชัยนาคุณุ์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบและวินัยตนในรายวิชา งานบริการรถยนต์	

แผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายสวัสดิ์ จันทร์ราช	การพัฒนาทักษะการอ่านค่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑/๑ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์	
๒	นางพนิดา บุญจงนุเคราะห์กุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กล่องความรู้	
๓	นายสันทัต สัมฤทธิ์รินทร์	การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์โดยใช้ใบงานฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ระดับ ปวช.๒ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก ๑/๒๕๖๔	
๔	นายรัฐพงษ์ ตลาดขวัญ	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ ปวส.๑/๒ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์	
๕	นายอัฐพล สีเกียง	ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง	
๖	นายสุวิทย์ ชินรัมย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เรื่องการประยุกต์ใช้งานไดโอด โดยการใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่๑ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์	

แผนวิชาช่างกลโรงงาน

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายจ่าง บริบูรณ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่1/1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะงานปฏิบัติ	
๒	นายสุชิตกุล นามลัย	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการแบบสืบเสาะหา	
๓	นางสาวกชพรรณ หลักหนองบัว	การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004	
๔	นายฉกาจชัย ไชยพิมพ์	การพัฒนาการเรียนจากกระบวนการจัดการเรียน การสอนในแบบออนไลน์ ในรายวิชาผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2/1	
๕	นายเรืองฤทธิ์ จันทร์รักษา	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้การควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล	

แผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายธนกฤต สุวรรณกัญญา	การแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับครูผู้สอน	
๒	ว่าที่ ร.ต. บุญส่ง นิเวศสุวรรณค์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และรับผิดชอบของนักศึกษาแผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	
๓	นายณะศักดิ์ อาคมศิลป์	การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้ร่วมมือวิชาวงจรไฟฟ้า๑ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ของแผนกไฟฟ้ากำลัง	
๔	นางสาวปวีณา ชะเดื่องรัมย์	การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Google Applications ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่๑ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสตึก ๑/ ๒๕๖๔	

แผนวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายสุริกานต์ เปี่ยมไพบุลย์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๑ กลุ่ม๑ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น ด้วยแบบฝึกก่อนเรียนและหลังเรียน แบบออนไลน์ หน่วยการเรียนงานเชื่อมไฟฟ้า	
๒	นายเกียรติศักดิ์ จันทภาค	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ห้อง.๑	
๓	นายจตุรงค์ บุญตา	ศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนในการดูชนิดของลวดเชื่อมของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ	
๔	นายสุชาติ เยรัมย์	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานออนไลน์ล่าช้า ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๒ ห้อง ขย.๒๖	
๕	นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสุข	พื้นฐานงานเชื่อมแก๊ส โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Vonder go Learning) สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.๑ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง ๑/๒	

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายก้านรงค์ แรงจบ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการฝึกฝีมือของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก	
๒	นางสาวรุ่งอรุณ แดนโคตรผม	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนพฤติกรรมที่ไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๑/๕ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก	
๓	นายบรรณพต บุญโพก	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานฝึกฝีมือของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๓ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก	
๔	นางสาวสุนันท์ บุตรอินทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการฝึกฝีมือของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๖ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก	

แผนกวิชาการโรงแรม

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นายสุวิจักขณ์ จันสำราญ	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพสตึก”	

แผนกวิชาโลจิสติกส์

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัยฯ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจริยากร โคกสุก	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก	

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2564